

BCPG ราคาหุ้นวิ่งนิวไฮ เก็งไตรมาส 3 กำไรพุ่ง

"BCPG" วิ่งนิวไฮตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารลั่นหุ้นแน่น
หอม กลุ่มสถาบันไทย-ต่างชาติ-รายย่อยสนใจซื้อหุ้นเพียบ แจ่ม
งบไตรมาส 3/60 โตแกร่ง มีผลผลตอบแทนโครงการ
พลังงานไฟฟ้าทะเลลึก หนุนรายได้ปี 60 เติบโต 20%

ฉบับที่ 27

BCPG

จากกรณีราคาหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ในวานนี้ (2 ต.ค.) ได้ปรับเพิ่มขึ้นทำนิวไฮตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ระดับ 20.50 บาท โดยนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG ประเมินว่า ราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ เป็นผลมาจากกลุ่มนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท

โดยราคาหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศให้ความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจ BCPG ซึ่งรวมถึงแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทที่มีโอกาสเติบโต อย่างไรก็ตามหากมีนักลงทุนกลุ่มสถาบันในประเทศหรือต่างชาติให้ความสนใจซื้อหุ้นเพิ่มเติมคงต้องเข้าซื้อผ่านในกระดานเท่านั้น เพราะในขณะนี้หุ้นบริษัทมีสภาพล่องเพียงพอกับความสนใจของนักลงทุนแล้ว

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/60 ของบริษัท คาดว่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กงวดไตรมาส 3/60 บริษัทจะสามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ทมขนาดกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 182 เมกะวัตต์ (MW), โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิต จำนวน 20 MW และโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดกำลังการผลิต 9 MW

ดังนั้น จากการเติบโตของฐานกำลังผลิตไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งมาจากโครงการใหม่ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จึงคาดว่ารายได้ปี 2560 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากงวดปี 2559 ที่มีรายได้จำนวน 3,380 ล้านบาท โดยในงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้แล้วจำนวน 1,972 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายของการลงทุนในแต่ละโครงการจะต้องมีผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) อยู่ที่ระดับ 15% โดยบริษัทมีกระแสเงินสดที่จะสามารถใช้จ่ายลงทุนได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานงวดปี 2561 จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่ปัจจุบันดำเนินโครงการอยู่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนใต้พิภพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์ และโซลาร์ฟาร์มราชการ ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้แบบเต็มปี อีกทั้งยังมีโครงการใหม่ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ล่าสุดในปี 2560 บริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 585 MW ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากในงวดปี 2559 โดยเป็นผลมาจากโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการ 9 MW, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 20 MW และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 182 MW

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำราคาต่ำสุดของวันที่ 19.30 บาท และปิดการซื้อขายที่ 20.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 4.66% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวม 954 ล้านบาท ■